

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KON PLÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP
V/v triển khai ứng phó với
mưa lớn trên địa bàn huyện

Kon Plông, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Măng Đen.

Thực hiện văn bản số 4649/UBND-NNTN ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Công điện số 9758/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ứng phó với mưa lớn.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai các nội dung sau:

1. Các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Măng Đen.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống, ứng phó thiên tai, động đất và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh⁽¹⁾; theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, mưa lớn; triển khai các biện pháp phòng, chống ứng phó thiên tai theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện nêu trên; chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt và thông tin kịp thời, đầy đủ đến các các tổ chức, cá nhân và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, có phương án sản xuất và bảo vệ phù hợp đối với cây trồng vụ Đông Xuân; đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

⁽¹⁾ Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới; Công điện số 73/CĐ-TTg, ngày 29/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, chủ động khắc phục hậu quả động đất trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Công văn số 10794-CV/VPTW ngày 05 tháng 8 năm 2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, động đất, tai nạn lao động; Công văn số 2691/UBND-NNTN ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc theo dõi, ứng phó động đất trên địa bàn huyện Kon Plông; Công văn số 2818/UBND-NNTN ngày 08 tháng 8 năm 2024 về việc triển khai Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới; Công văn số 2833/UBND-NNTN ngày 09 tháng 8 năm 2024 về việc triển khai Công văn số 10794-CV/VPTW ngày 05 tháng 8 năm 2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, động đất, tai nạn lao động; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2024 về công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo quy định về phòng chống thiên tai; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó; tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp tình hình thiên tai trên địa bàn huyện. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo định kỳ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Lưu VT - LT; NNKý;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Tín